

ปัจจุบันพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 เกื้อหนุนให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น เพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ขึ้น โดยประเทศไทย เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
 ปัจจุบันนี้ส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียมีความ
 ซับซ้อน มีประชาชนของแทบทุกประเทศล้วนตกเป็นเหยื่อ
 โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ LPN พบว่าแนวโน้มจำนวนของ
 แรงงานข้ามชาติที่ถูกหลอกลอนนั้นมากขึ้นทุกที สถานการณ์ปัญหา
 การค้ามนุษย์มีความซับซ้อน หลากหลายมิติ อาทิ การบังคับใช้
 แรงงานทาสในสถานประกอบการบนเรือประมง การแสวงหา
 ประโยชน์ บังคับขอรทาน ถักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทุพตติ ข่มขืน
 บังคับให้ขายบริการทางเพศ หลายกรณีมักพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
 มาเกี่ยวข้องและแสวงหาประโยชน์ เปิดบริษัทเด็ก รับสินบน มี
 ส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร ปกปิดพยานหลักฐาน และมี
 ลักษณะการกระทำที่เป็นการสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์ จน
 ขาดต่อการบังคับใช้กฎหมาย



พมาเอจโทรศัพท์
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
 โทร ๐-๓๔๓๐-๓๕๕๒ ,
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
 โทร อัยการ ๐-๓๔๓๐-๖๐๕๕ , อัยการ ๐-๓๔๓๐-๓๕๕๕



สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารท่าอากาศยานหลังเก่า ชั้น ๑
 ถนนชัย อัมพทอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
 โทร ๐-๓๔๓๐-๓๕๕๒ , โทรสาร ๐-๓๔๓๐-๓๕๕๒
 E - mail : skram.go.go.th



การค้ามนุษย์



เที่ยงธรรมเป็นกลาง สรรค์สร้างสามัคคี
 โปร่งใสในหน้าที่ ักดีต่อแผ่นดิน





การค้ามนุษย์ หมายถึง

การค้ามนุษย์ หมายความว่ารวมถึง เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือหญิงโดยใช้อุบายล่อลวง ขู่ขู่ขู่ ประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการกระทำดังกล่าวทำให้เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะจำยอมกระทำการหรือยอมรับการกระทำใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าบริการทางเพศ การข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่ขู่ให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและหรือการกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและหญิงนั้นหมายความว่ารวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติ ได้เข้าประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม



เป้าหมาย

- เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
- เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายหลังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
- เด็กและหญิงที่มีได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
- สถานการณ์ของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง
- ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ
- ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่นๆ
- ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

ปัญหาการค้ามนุษย์มีขอบข่ายกว้างขวางและเป็นปัญหาที่รุนแรง ดังนั้นการพัฒนางานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการคัดแยกผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ การสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ต้องใช้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เข้าร่วมเพื่อสืบหาที่มาของปัญหา และการดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ก่อนที่จะผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้กลับประเทศและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ ในการดูแลคุ้มครอง และฟื้นฟูผู้เสียหายอย่างเป็นระบบ การค้ามนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากอุปสงค์ไม่มีอุปทาน

หยุดใช้แรงงานเดือน
หยุดเที่ยวผู้หญิง (Sex Worker)
หยุดเพิกเฉยต่อสิ่งที่คุณเห็น
หยุดให้เงินขอทาน.....

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาได้

